

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2023.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý việc thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy; trọng tâm là triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình của Chính phủ, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025 và nhất là Đề án “*chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030*”.

2. Không để phát sinh hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; tích cực, chủ động giữ vững và xây dựng cơ quan đạt chuẩn không có ma túy.

3. Tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tác hại của các loại ma túy tổng hợp, các chất gây nghiện; trọng tâm vào quan điểm, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ, ngành và của tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, trọng tâm là: (1) Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. (2) Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị. (3) Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025. (4) Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy về phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025. (5) Đề án chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn

tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030. (6) Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 13/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025...

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả "*Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023*" theo Kế hoạch, hướng dẫn của UBND tỉnh.

2. Công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy

Chủ động đổi mới công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình, đối tượng được tuyên truyền. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền qua hệ thống phần mềm quản lý và điều hành văn bản (Vnpt-ioffice), Hòm thư công vụ, việc tự nghiên cứu văn bản; lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy với việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như: các quy định của Luật Phòng, chống ma túy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; cách nhận biết và tác hại của ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới; trách nhiệm của gia đình trong giáo dục con, cháu tham gia phòng, chống ma túy; hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa cộng đồng, chống tái nghiện, không có thái độ kỳ thị, phân biệt...

Thường xuyên tham khảo, cập nhật thông tin, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về phòng, chống và kiểm soát ma túy; tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; tăng cường tuyên truyền về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên Trang thông tin điện tử.

3. Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị "không có ma túy"

Tổ chức thực hiện tốt Giao ước thi đua giữ vững danh hiệu đơn vị không có ma túy năm 2023; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết. Duy trì và giữ vững đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy năm 2023. Thực hiện đánh giá, phân loại và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận "*Đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy*" năm 2023 bảo đảm thời gian, quy trình theo Hướng dẫn của UBND tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Gắn công tác xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn không có tệ nạn ma túy với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "*An toàn về an ninh trật tự*", với phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*" và công nhận "*cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá*". Lấy tiêu chí xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn không

có ma túy là một trong các cơ sở để đánh giá trách nhiệm và phân loại đối với cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống ma túy tại cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Quán triệt, chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đấu tranh trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong tình hình mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng thuộc Sở, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai, quán triệt đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về Công an tỉnh (*qua Phòng Tham mưu*) để tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các phòng, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;
- Công an tỉnh;
- Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở;
- Đoàn Thanh niên Sở;
- Lưu: VT, VP (15 bản).

GIÁM ĐỐC

Đào Tài Tuệ